



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

โทรศัพท์ ๐ ๔๔๒๓ ๓๐๐๐ ต่อ ๑๐๒๐

ที่ มทร.อีสาน ๑๑๑๖/๓๑๕

วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ
แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft form

เรียน อธิการบดี

ตามที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ มีมติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต กฤตาคม กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการจากเขตเลือกตั้ง มทร.อีสาน นครราชสีมา ให้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พัฒนา นวัตกรรม และบริการวิชาการ และแต่งตั้งอาจารย์ ดร.ศุภฤกษ์ ชามงคลประดิษฐ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการจากเขตเลือกตั้งวิทยาเขตขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตขอนแก่น จึงเป็นเหตุให้บุคคลทั้งสองขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ ตามความในข้อ ๑๗ (๒) แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๐ และมหาวิทยาลัย ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามคำสั่งที่ ๐๘๕๘/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เพื่อดำเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แล้วนั้น

บัดนี้ คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด-๑๙ ในประเทศไทยขณะนี้ ที่ยังคงพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมาตรการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ที่กำหนดว่า การจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มกันของบุคคลไม่เกิน ๒๐ คน สามารถกระทำได้โดยขออนุญาตต่อศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.) ในพื้นที่รับผิดชอบ และหากมีความจำเป็นต้องจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน ๒๐ คน จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด ดังนั้น จึงเห็นสมควรดำเนินการจัดลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง โดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบ Microsoft form จากบัญชีอีเมลของมหาวิทยาลัย เช่น xxxx.xx@rmu.ac.th และ รหัสผ่านเดียวกันกับบัญชีสมาชิกอินเทอร์เน็ต ซึ่งผู้มีสิทธิลงคะแนนสามารถใช้อีเมลและรหัสผ่านที่ใช้บริการภายใน

มหาวิทยาลัยล็อกอินและใช้บริการบน Google Apps for Education ได้ทันทีที่เปิดเว็บไปยัง
mail.google.com

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ ทิรประเสริฐสิน)

รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศ

และกิจการสภามหาวิทยาลัย

ปฏิบัติหน้าที่ ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ

นางสาวกชกร/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
นางสาวกชกร/รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร



รองศาสตราจารย์ ดร.ไมเชิด ศรีภูธร
รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
19 ก.ค. 2564

ปฏิทินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง พ.ศ.๒๕๖๔

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
๗ ก.ค. ๖๔	แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ	อธิการบดี
๑๙ ก.ค. ๖๔	ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ (ประชุมครั้งที่ ๑)	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
	ประกาศคณะกรรมการอำนวยการการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ ๑. เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ แทนตำแหน่งที่ว่าง ๒. เรื่อง การกำหนดการชี้แจงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ	
	แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการประจำเขตเลือกตั้ง (มทร.อีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขตขอนแก่น) (คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ ประจำเขตเลือกตั้ง ส่งรายชื่อทาง E-mail : uca@rmuti.ac.th) ประชุมคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ และคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ	ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
๒๓ ก.ค. ๖๔	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ จัดทำและประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
๒ - ๖ ส.ค. ๖๔	รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. - เขตเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา ส่งเอกสารที่ สำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย อาคารสำนักงานกิจการสภามหาวิทยาลัย ชั้น ๒ - เขตเลือกตั้ง วิทยาเขตขอนแก่น ส่งเอกสารที่ แผนกงานบริหารงานบุคคล สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น	คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ
๙ - ๑๖ ส.ค. ๖๔	ทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ

วัน เดือน ปี	กิจกรรม	ผู้ดำเนินการ
๙ ส.ค. ๖๔	จับฉลากหมายเลขผู้สมัคร จัดทำประกาศรายชื่อและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้ง เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแคแดง อาคารสำนักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย (สำหรับเขตเลือกตั้ง มทร. อีสาน นครราชสีมา) และห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (สำหรับเขตเลือกตั้งวิทยาเขตขอนแก่น)	คณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งฯ
๙ - ๑๖ ส.ค. ๖๔	ทักท้วงและขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
๑๗ - ๑๘ ส.ค. ๖๔	ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ชี้แจงนโยบายและแสดงวิสัยทัศน์ ณ มทร.อีสาน นครราชสีมา และวิทยาเขตขอนแก่น - ๑๗ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. มทร.อีสาน นครราชสีมา - ๑๘ ส.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. วิทยาเขตขอนแก่น	คณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งฯ
๒๐ ส.ค. ๖๔	ลงคะแนนเลือกตั้ง เวลา ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น. (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
	- เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำและข้าราชการ นับคะแนนเลือกตั้ง ผ่านระบบประมวลผลสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Facebook Live ของมหาวิทยาลัย	คณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งฯ และคณะกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้ง
	- เวลา ๑๖.๓๐ น. รายงานผลการนับคะแนนต่อประธาน คณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ	คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งฯ
	- ประธานคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งฯ รายงานผลการเลือกตั้ง ต่ออธิการบดีเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง	ประธานคณะกรรมการ อำนวยการเลือกตั้ง